

ข่าวหนังสือพิมพ์  
ประจำวัน ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม และ  
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ เรื่อง

๑. ศาลฎีกาลดโทษคุก ๕ ปี - ตายาย จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด ไทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก  
ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการรายวัน สยามรัฐ แนวหน้า มติชน แนวหน้า  
The Nation

Source : ข่าวสด

Date : 3 พ.ค.2560

Page : 7

No: 60154057

## ศาลฎีกาเลิกโทษทุกรับ-ทนาย

วันที่ 2 พ.ค. ที่ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอุดม และนางแดง ศิริสอน สองสามีภรรยา กับ โยนะ สะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ผู้ต้องหาคดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระเมิงพร้อมญาติ ได้เดินทางเข้ารับฟังการอ่านคำพิพากษาในชั้นฎีกา ท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยศาลฎีกาอ่านคำพิพากษา ที่ 446/2560 ตามที่จำเลย ยื่นฎีกาคัดค้านต่อความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ความผิดต่อพระราชบัญญัติป่าสงวนว่าไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้อง

หลังจากศาลวินิจฉัยตามฎีกา กรณีอ้างว่าจำเลยหลงเชื่อบุคคลภายนอกให้รับสารภาพ และจำเลยที่ 1 อ้างว่าตนเองเคยประสบอุบัติเหตุ มีอาการลมออกหูและประสาทไม่ดีหูตากรูเรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนั้นฟังไม่ขึ้น เพราะคำให้การเป็นการขัดแย้งกันหลังจากที่ศาลได้สืบพินิจจำเลย และการดำเนินการสอบสวนของพนักงานสอบสวน ไม่ชอบเพราะไม่ได้แจ้งพฤติการณ์และรายละเอียดในการกระทำผิดตามฟ้องให้จำเลยทราบ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยนั้น กรณีดังกล่าวปรากฏว่า พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาตามฟ้องให้จำเลยทั้งสองทราบ โดยครบถ้วนซึ่งจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธอันแสดงว่าจำเลยทั้งสองเข้าใจ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองได้ ฎีกาของจำเลยข้อนี้จึงฟังไม่ขึ้น

ส่วนประการสุดท้ายฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบาและรอการลงโทษ โดยวันเกิดเหตุคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกันออกตรวจ พบกลุ่มบุคคล 3-4 คน กำลังช่วยกันตัดไม้ใช้มีดบดผิวดวงขนาดเล็กและตัดโคนไม้สัก ปรากฏหลักฐานการตัดไม้เป็นแปลงปลูกไม้สวนป่า ปี 2527, 2531, 2532, 2536 เป็นการกระทำความผิดของกลุ่มบุคคลหลายฝ่ายร่วมกันเป็นขบวนการลักลอบตัดไม้ โดยจำเลยทั้งสองร่วมเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการดังกล่าว กรณีนี้จึงไม่มีเหตุที่จะรอการลงโทษจำคุก ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังขึ้นบางส่วน

พิพากษาแก้เป็นว่า ฐานร่วมกันทำไม้สักซึ่งเป็นไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุกคนละ 4 ปี ฐานร่วมกันมีไม้สักซึ่งเป็นไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองจำคุกคนละ 6 ปี เมื่อศาลไทยให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้ว คงลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 5 ปี นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4